

คำแนะนำการเรียนชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

เรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข เป็นวิชาที่มีเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษา กับแนวคิด ทฤษฎีทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงที่มีแนวคิดทฤษฎีใหม่ ที่แตกต่างจากแนวคิดในเล่มเดิม และแตกต่างจากรูปแบบการทำงานสุขศึกษาในอดีต นักศึกษาจึงอาจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเนื้อหาของชุดวิชานี้ คำแนะนำการศึกษาชุดวิชานี้ จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาใช้ประกอบการศึกษาชุดวิชานี้และทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น

1. ลักษณะของเนื้อหาชุดวิชา ชุดวิชานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8 14-15 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยีสุขศึกษา กระบวนการวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลงานสุขศึกษา ตลอดจนการวิจัย และการบูรณาการสุขศึกษากับการประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2 หน่วยที่ 1 และ 9-15 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ กระบวนการวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย และการบูรณาการสุขศึกษากับการประชาสัมพันธ์

ซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการต่างๆ ของการดำเนินงานและการวิจัย ในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายถึงความแตกต่าง ความเหมือน และความเชื่อมโยงบูรณาการสุขศึกษากับการประชาสัมพันธ์ได้

2. วิธีการศึกษาชุดวิชา

ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาต้องอ่านแผนหน่วยและแผนตอนอย่างละเอียดทั้งแนวคิดและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบเนื้อหาโดยรวม แล้วจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาในหน่วยการสอนแต่ละเรื่องโดยละเอียด และฝึกทำกิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่อง

หลังจากอ่านเนื้อหาครบทุกเรื่องในหน่วยแล้ว ต้องทำแบบประเมินผลหลังเรียนเพื่อทดสอบว่า เข้าใจเนื้อหาทั้งหน่วยหรือไม่ หากคะแนนจากการทำแบบประเมินผลหลังเรียนยังไม่ดี มีบางข้อผิด นักศึกษาต้องกลับไปอ่านเนื้อหาส่วนนั้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น

3. การเตรียมตัวสอบ เนื่องจากชุดวิชามีรายละเอียดเนื้อหาหลากหลาย นักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน่วย และอาจใช้วิธีการทำโน้ตย่อช่วยให้จำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควรทบทวนเนื้อหาในแต่ละ

หน่วย จนให้แน่ใจว่ามีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ เพื่อที่ในเวลาสอบจะสามารถจำแนก และวิเคราะห์ตัวเลือกต่าง ๆ ได้ว่า ตัวเลือกใดถูกที่สุด หรือตัวเลือกใดที่เป็นตัวลวง

หากนักศึกษาพยายามทำตามแนวทางในการศึกษาชุดวิชาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสุศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะสามารถสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้โดยไม่ยากนัก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิริินภา

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข